

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด  
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

## ธนบัตรปลอมกำลังระบาด

ก่อนจ้งหัน

ฝรั่งนั้นอยู่นั้นชื่อแม่คหรืออะไร เคยมาบวชอยู่วัดนี้แล้วสึกออกไปไปอยู่ทางธิเบต ไปภาวนาอยู่ทางธิเบต กลับมาเราจำไม่ได้เลย เคยบวชอยู่นี้แล้วเถลไถลอะไรไปทางธิเบต มันเป็นอย่างนั้นละหัวใจคน หัวใจคนสำคัญนะ ไปแล้วแทนที่จะคัดจะเลือกเอาสาระสำคัญๆ ไปเป็นประโยชน์ กลับเถลไถลไปอย่างนั้น โอ๊ย เรื่องกิเลสมันแหลมคมมากนะ เรานี้ท้อใจ ที่ว่าท้อใจคือว่า ธรรมนี้เป็นธรรมบริสุทธิ์ล้วนๆ ของพระพุทธเจ้า เป็นธรรมที่เลิศเลอ นำมาประดับสัตว์ทั้งหลายซึ่งมนุษย์เราพอเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาบ้าง คือคำว่า มนุษย์นี้มันคละเคล้ากันไปหมด มนุษย์เลว มนุษย์ดี มนุษย์ดีเยี่ยม หลายประเภท

หัวใจเราก็เหมือนกัน มันเลว มันเป็นอยู่ในหัวใจตัวเองนั่นแหละ ต้องคัดเลือกเจ้าของ ไม่คัดเลือกไม่ได้ ไม่คัดเลือกแล้วจมเลยนะๆ ธรรมสอนโลกเราก็อุตสาหะพยายาม สอนเต็มกำลังความสามารถด้วยธรรมที่สะอาดสุดยอด ไม่มีที่จะแฝงอะไรเรื่องของกิเลส แฝงเข้าไปในการแนะนำสั่งสอนโลกนี้เลย การแสดงออกทุกแง่ทุกมุมเราเป็นผู้แสดงออก หรือเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลาย แน่ใจเป็นธรรมร้อยเปอร์เซ็นต์ๆ เราไม่มีที่จะเอียงนั้นเอียงนี้ พวกนั้นพวกนี้ พวกเขาพวกเรา นี่เป็นเรื่องของพวกเขาสัตว์ แต่เรื่องธรรมท่านไม่มี ท่านเป็นธรรมล้วนๆ สม่่าเสมอ ตรงไหนสกปรกมากน้อยก็ชำระกันไปตามความสกปรกและน้ำที่สะอาด ควรหนักก็หนัก ควรเบาก็เบา สำหรับธรรมะสอนโลก

ธรรมะสอนโลกก็เหมือนกับความชั่วมันมีหลายชนิดหลายขนาด ขนาดหนักเบา เลวร้าย ธรรมะก็เหมือนกันมีขนาดหนักเบาชำระกันไป ไม่เช่นนั้นก็ไม่ทัน ที่เรามาสอนพี่น้องทั้งหลายนี้ออกประกาศทั่วโลกแล้วเวลานี้ ไม่ใช่เพียงประเทศไทย ออกทั่วโลก โดยมากก็คือออกทางวิทยุ แล้วก็ไปทางอินเทอร์เน็ต ไปทั่วทุกแห่งทุกหน เราสอนด้วยความเข้าใจทุกอย่าง ไม่มีคำว่ามลทินคือกิเลสเข้าไปแทรกในเจตนาและคำพูดที่ออกไปนั้นเลย เป็นธรรมล้วนๆ ท่านผู้ใดที่ฟังแล้วในวิทยุหรือในที่ใด ตลอดถึงอ่านหนังสือก็ดี เป็นหนังสือที่คัดเลือกออกมา ธรรมะที่ออกนี้ออกจากการคัดเลือกเรียบร้อยแล้วภายในจิต จิตเป็นที่รวมของธรรมของกิเลส สองประเภท ถ้าจิตได้กลั่นกรองให้เต็มเหนี่ยวแล้วก็เรียกว่าเป็นธรรมล้วนๆ แสดงออกแง่ใดมุมใดต้องเป็นธรรมล้วนๆ เป็นประโยชน์แก่โลกทั่วๆ ไป นี้เรียกว่าธรรม ไม่เหมือนกิเลส ถ้ากิเลสออกมากน้อยเป็นพิษเป็นภัยไปเลย ให้พากันจดจำเอา

เราก็อุตส่าห์พยายามสอนโลก โดยไม่ได้คิดอะไรเลยจากโลกนะ สอนอยู่เวลานี้ในท่ามกลางแห่งความสกปรกของโลกนั้นแหละ สกปรกคือกิเลสแสดงออกเป็นกิริยามารยาท ความประพฤตีสกปรกๆ ธรรมะตามชะตามล้าง ทีนี้เราก็พยายามแนะนำสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายเต็มความสามารถ โดยไม่ได้หวังอะไรกับพี่น้องทั้งหลายหรือการสั่งสอนนี้เลย เท่าเม็ดหินเม็ดทรายเราไม่มี เราสอนด้วยเจตนาที่เมตตาสงสารล้วนๆ ขอให้คิดให้เลือก ธรรมอันใดที่เหมาะสมกับจริตนิสัยของตนแล้วให้นำไปปฏิบัติ อย่าเห็นแก่คว้ามับๆ

เวลานี้ธนบัตรปลอมกำลังระบาดเต็มประเทศไทยของเรา ธนบัตรจริงใช้เป็นพื้นเพของโลกทั่วๆ ไปมานานแล้ว ย่นเข้ามาหาเมืองไทยของเรา ก็ใช้แต่ธนบัตรจริงทั้งนั้น ธนบัตรปลอมมีเท่าไรปัดออกๆ นอกจากนั้นยังเป็นโทษแก่ผู้หลงมกมายกับมันอีก ธนบัตรนั้นก็เลยกลายเป็นภัย เวลานี้ความประพฤตีสกปรกของเมืองไทยเรานี้กำลังปลอมที่เดียวปลอมเอามากมาย เอาธรรมเข้ากลั่นกรองกันคัดเลือกกัน ธรรมคือธนบัตรจริง ห้าใบ สิบใบ ร้อยใบ ใบละห้า ใบละสิบ ใบละร้อย ใบละพัน ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นของจริงนำใช้ได้ทั้งนั้นตามราคาของมัน

ธนบัตรปลอมนี้มีเท่าไรปลอมทั้งนั้นๆ เวลานี้กำลังคละเคล้าในเมืองไทยชาติไทยของเราแหละ ธนบัตรปลอมคือสิ่งจอมปลอม ความประพฤตีสกปรก ออกได้ทั้งจากพระจากเณรจากศาสนาของผู้สกปรก ออกทางฆราวาสญาติโยม การบ้านการเมือง ตลอดถึงวงรัฐบาล ราชการต่างๆ ธนบัตรปลอมที่จะเป็นภัยต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของเรา กำลังระบาดสาตกกระจาย คนชอบธนบัตรปลอมนี้มาก ถ้าธรรมตาแล้วไม่มีใครชอบธนบัตรปลอม แต่ปลอมแทรกเข้ามาในเรื่องที่จะทำลายโลก เช่นเดียวกับธนบัตรปลอม มันก็ยั้หนามาแน่นขึ้นมาทุกวันๆ เวลานี้กำลังปลอม จะหาคนจริงไม่มี หาธนบัตรจริงไม่มี มองไปที่ไหนมีแต่ปลอม เสกสรรปั้นยกกันขึ้น ปลอมกันขึ้น แข่งขันกัน ตัดหน้าตัดหลังกัน มีแต่ธนบัตรปลอมเท่านั้นออกดักหน้าดักหลัง ตัดหน้าตัดหลัง ใช้อำนาจปาๆ ถือนๆ ทั้งฝ่ายพระฝ่ายฆราวาส จนถึงข้าราชการงานเมือง ก้าวเข้าสู่รัฐบาล มักจะมีตั้งแต่ของปลอมธนบัตรปลอมนำออกใช้ เพราะฉะนั้นโลกถึงเกิดความรุ่มร้อน

ถ้านำธรรมของจริงออกใช้แล้ว เงินมีเท่าไร ธนบัตรในเมืองไทยเราใช้เป็นประโยชน์ได้ทั้งนั้น แต่ปลอมมากน้อยเพียงไรเป็นภัยทั้งนั้นๆ อันนี้ความประพฤตีสกปรกออกมาจากความรุ้ความเห็นที่จอมปลอม กำลังระบาดสาตกกระจายทั่วเมืองไทยของเรา เข้าทั้งในวงศาสนา ทั้งประชาชนทางโลกทางสงสาร ของจอมปลอมนี้เข้าแทรกได้ทั้งนั้น ให้พากันพิจารณา เวลานี้มองหาความจริงธนบัตรจริงไม่มี มองหาคนที่จะประพฤติปฏิบัติตัวเพื่ออรรถเพื่อธรรมแทบไม่มี มีตั้งแต่ปลอมใบห้า ปลอมใบสิบ สุดท้ายเต็มไปในประเทศไทยมีแต่ของปลอม ชาติไทยนี้เป็นชาติที่จอมปลอมที่สุดแล้ว ถ้าลงมีธนบัตรปลอม

มาก ๆ อย่าเข้าใจว่าชาติเราจะมี ความเจริญรุ่งเรือง ลงเป็นชาติที่ปลอมแล้วหาประโยชน์หา ค่ำหาค่าไม่ได้ มีแต่ภัยล้วน ๆ ถ้าต่างคนต่างประพฤติตัวให้เป็นคนปลอมจากความสัจ ความจริง จากศาสนธรรมแล้ว จะเป็นภัยแก่ตัวเอง ในวงศาสนา ชาติบ้านเมือง ตลอดจน ราชการ ถ้าสิ่งจอมปลอมนี้ได้เข้าไป ธนบัตรปลอมนี้เข้าไป ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พังได้ไม่สงสัย จึงขอให้ท่านทั้งหลายคัดเลือกให้ดี

เวลานี้ของจอมปลอมออกหน้าออกตาสดกั๊ตโน้นสดนี้ ดักหน้าดักหลัง ออกเป็นตัว ตั้งตัวดี ออกเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าตา เป็นตัวคำสัตย์คำจริง เป็นธนบัตรจริงยิ่งกว่าทองคำไปเสีย อีกเวลานี้ กำลังกระจายไปหมด นี่เอาธรรมมาสอนโลกนะ ตามสิ่งที่มีที่เป็นที่สัมผัสสัมพันธ์ มาตลอด นี่ได้นำออกมาให้พี่น้องทั้งหลายได้คิดได้อ่านนะ เราทุกคนเป็นคนชาติไทยถือ พุทธศาสนา ที่เป็นศาสนาที่เลิศเลอ พระมหากษัตริย์เป็นจอมของชาติไทยเรา ให้พากันรัก กันสงวนให้เต็มทีเต็มฐาน อย่าเห็นแต่คว้ามับ ๆ ไบห้ำคว้ามับ ไบสับคว้ามับ ไบร้อยไบพัน คว้ามับ ๆ ล้วนแล้วตั้งแต่คว้ามของปลอมและเป็นภัยมาจากของปลอม มาเผาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัว เพราะความสะเพร่าของเรานั้นแหละ ให้พากันจำ

เราได้พยายามสอนพี่น้องทั้งหลายมา ที่ออกหน้าออกตาที่สุดก็เป็นเวลาหกเจ็ดปี นี้แล้ว อุบายวิธีการทุกอย่างที่สอนพี่น้องทั้งหลายได้กลั่นกรองโดยความเป็นธรรมล้วน ๆ มา สอน เราเองก็ไม่มีระแคะระคายภายในจิตใจของเรา ว่าได้สอนโลกนี้ผิดไป การนำวัตถุ ทั้งหลายออกช่วยชาติของเรานี้ตั้งทองคำเป็นต้น นี้ก็ได้นำเข้าด้วยความบริสุทธิ์ใจล้วน ๆ ทุกอย่าง ๆ ได้นำเข้าสู่คลังหลวง ๆ อันเป็นส่วนรวมด้วยความบริสุทธิ์ใจล้วน ๆ จากพี่น้อง ทั้งหลายผู้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การดำเนินมาทั้งนี้ เราก็มิเคยได้ตำหนิติเตียน เจ้าของ แม้นิดหนึ่งไม่เคยปรากฏ เพราะเหตุไร เพราะเราพิจารณาแล้วก่อนที่จะแสดงออก ทุกอย่าง ก่อนที่จะนำแจ้งโฉมโฉมได้เราได้พิจารณาแล้วด้วยความเป็นธรรม ไม่เอากิเลสเข้ามา แฝง

วัตถุทั้งหลายที่ได้มามากน้อย ท่านทั้งหลายก็ได้เห็นแล้วทั่วประเทศไทยเรา สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่ออกจากน้ำใจของท่านทั้งหลาย เป็นเงินเป็นทองมาบริจาค จนกระทั่ง ถึงทองคำ นี้ก็ออกด้วยความบริสุทธิ์ใจ เป็นที่อบอุ่นแก่ชาติของเรา ด้วยความไว้วางใจของ พี่น้องทั้งหลายที่รักชาติของตนนั้นแหละ เป็นผู้รักชาติสมบัติทั้งหลายเหล่านี้ไว้ นี้พูดถึงเรื่อง เรานำพี่น้องทั้งหลายทางด้านวัตถุพากันทราบแล้วไม่ใช่หรือ หลวงตาบัวเป็นภัยต่อผู้ใดใน จุดใด ๆ บ้าง ที่นำพี่น้องทั้งหลายออกมาอย่างโจ่งแจ้งทุกวันนี้อย่างนี้เป็นเวลาถึง ๗ ปี นี้ แล้ว มีสิ่งใดที่หลวงตาบัวเป็นภัยต่อพี่น้องทั้งหลาย ในอุบายวิธีการนำวัตถุต่าง ๆ และสิ่ง สอนอรรถธรรม ทำให้พี่น้องทั้งหลายบอบช้ำเสียหายไป มีที่ตรงไหน ไม่มี เพราะออกไป

จากเรา เราไม่มีสิ่งเหล่านั้น สิ่งสกปรกโสภณ สิ่งเป็นภัยต่อส่วนรวมไม่มี เรานำออกไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ เป็นธรรมล้วนๆ นี่เราก็เห็นมาอย่างชัดเจน นี่ละเรานำพี่น้องทั้งหลาย

จากนั้นธรรมะกระจายออกทั่วประเทศไทย และออกทั่วโลกดินแดนเวลานี้ นี่ก็คือธรรมที่บริสุทธิ์ล้วนๆ เรานำมาสอนพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกก็ได้ นี่ก็บริสุทธิ์ ไม่มีภัยอะไรเลย เราจึงเชื่อในความเป็นผู้นำของเรา และท่านทั้งหลายได้คิดมากน้อยเพียงไรว่าหลวงตาบัวเป็นภัยต่อชาติ ต่อศาสนา ต่อพระมหากษัตริย์ รวมแล้วว่ชาติได้แก่พี่น้องชาวไทยเรา หลวงตาบัวได้เป็นข้าศึกศัตรูต่อพี่น้องชาวไทยเราที่ตรงไหนบ้าง เราได้อุตสาหะพยายามเต็มกำลังความสามารถ ให้พากันยึดอันนี้ให้ดี ถ้าหากใครคิดแฉลบออกไปว่าหลวงตาบัวเป็นภัย โดยที่เราช่วยพี่น้องทั้งหลายด้วยความเมตตาบริสุทธิ์ล้วนๆ แล้วยังมากมายเป็นภัย ชาติไทยของเราจะเป็นพื้นเป็นไฟเผาไหม้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของเราละ ถ้าคิดไปอย่างนั้น

ดังที่เรื่องราวมันเกิด พวกปลอมพวกพิษพวกภัยกำลังล้อมหน้าล้อมหลังทุกอย่างเวลานี้ ดูให้ตีทุกคน นี่สอนธรรม เอาธรรมสองดูให้ดี สำหรับหัวใจหลวงตาบัวนี่พูดจริง ๆ สองทะเล การพูดเหล่านี้สองแล้วถึงมาพูด นี่เขาก็ว่าหลวงตาบัวแก่แล้ว ญาณก็แก่ ชำรุดทรุดโทรม ผิดๆ พลาดๆ อย่าไปเชื่อนะ เขาว่างั้น แต่เขาไม่ได้บอกว่า ที่ญาณแก่กล้าสามารถก็คือเขาผู้ประกาศอยู่นั่นเอง เขาไม่ได้ประกาศเท่านั้นแหละ เขาบอกแต่ว่าหลวงตาบัวเวลานี้ญาณอะไรนี้ชำรุดทรุดโทรมไปหมดแล้ว ด้วยความเฒ่าแก่ชราคร่ำครว่ พูดแล้วนำฟังใหม่ นำหัวเราะใหม่ นี่ละพวกจอมปลอม มั่นหน้าด้านที่สุดนะพวกนี้ พวกที่คอยจะกินจะกลืนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นพวกที่หน้าด้านที่สุด

ด้านไปตั้งแต่ในวงของพระ ออกวงราชการงานเมือง ใหญ่เท่าไรยิ่งด้านมาก ๆ พวกนี้มีแต่พวกที่จะเป็นยักษ์ใหญ่กลืนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้จมลงจากเมืองไทย เหลือแต่ยักษ์ใหญ่ๆ เป็นพื้นเป็นไฟเผาทั้งนี้เท่านั้น พวกนี้จำเอานะ วันนี้เทศน์เพียงเท่านั้น ก่อน ให้พร

#### หลังจ้งหัน

หนังสือเรานี้คงจะถึงหมดแหละ ที่พิมพ์นี้ก็ไม่ว่าใครพิมพ์ที่ไหนๆ บ้างหนังสือเรา หนังสือเราเล่มแรกดูว่าเป็นธรรมะคู่แข่งขัน จำได้นะ คุณหมอเจริญ วัฒนสุชาติ สามีหมอบุญเยี่ยม เขาทำบุญอุทิศให้แม่เขา มาขอให้เราเขียนหนังสือให้สักเล่ม ไม่เอามากแหละ คือเราบอกว่าเราไม่มีเวลา เขาว่าไม่เอามาก เราจึงเขียนหนังสือธรรมะคู่แข่งขันให้ นั่นละเริ่มแรกเราเขียน จากนั้นมาจะเป็นจำนวนร้อยละมัง ตั้งแต่พอจำได้บ้าง เริ่มตั้งแต่ประวัติหลวงปู่มั่น ปฏิปทา แวนดวงใจก็หนานะ แล้วมากเข้าๆ เตี้ยนี้ไม่กำหนด ไม่ทราบ

ว่าใครพิมพ์ที่ไหนบ้าง เพราะเราบอกไว้อย่างเดียวว่า ถ้าพิมพ์เพื่อแจกทานแล้วพิมพ์ได้  
 ทั่วๆ ไปไม่ต้องขออนุญาต มีข้อจำกัดอยู่คือว่า เว้นแต่พิมพ์จำหน่าย นี่เราสงวนลิขสิทธิ์ มัน  
 ชัดกันนะพิมพ์จำหน่ายเพื่อหารายได้ นี่มันมากต่อมากไม่ทราบกระจายไปที่ไหนๆ บ้าง จำ  
 ไม่ได้เพราะมันมากจริงๆ หนังสือเรา

เทพก็มาก ตั้งแต่เริ่มเทศน์สอนพระอยู่บนศาลา มีแต่ธรรมะแกงหม้อเล็กหม้อจิ๋ว  
 ทั้งนั้นๆ เทศน์สอนพระบนศาลา ไม่น้อยนะ จากนั้นก็ออกช่วยชาติเป็นแกงหม้อใหญ่  
 ส่วนมากเป็นแกงหม้อใหญ่ หม้อเล็กถ้ามีพระผู้ปฏิบัติเข้าไปแทรกๆ เช่นอย่างไปจันทน์ พระ  
 ปฏิบัติไปเต็มหมดเลย นั่นเป็นแกงหม้อเล็กๆ หม้อจิ๋วแหละ มากหนังสือของเรา ที่พิมพ์  
 ออกมาแล้วพอจำได้ไหมก็เล่มประมาณ (สองร้อยกว่าเล่มละครับ ที่หมอบแป้นรายงานก็  
 ๑๔๗ เล่มนานแล้วครับ ๒ ปีมาแล้ว) มากอยู่ หนังสือออกมาจากนั้นก็กลายเป็นวิทยุ  
 อินเทอร์เน็ตไปเลยนะ ทั่วโลกเลย

ผู้กำกับ จากนสพ.พิมพ์ไทย คอลัมน์วิจารณ์ธรรม วันพุธ

### ต้อนรับรองนายกฯ “จาตุรนต์” สู่แวดวงศาสนา

ขอภัยท่านผู้ชม ที่จำต้องยกเลิกแถลงการณ์อำพรางของสำนักงานพระพุทธฯเอาไว้  
 ก่อนเนื่องจากเมื่อเวลา 17.00 น. วานนี้ (28 มี.ค.) ท่านรองนายกรัฐมนตรี “จาตุรนต์ ฉาย  
 แสง” ในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เดินทางเข้าเฝ้าถวาย  
 สักการะและรายงานตัวต่อ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณาย  
 ก ณ อาคารที่ประทับชั้น 6 ตึกวชิรญาณสามัคคีพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ท่านรองนายกฯ เข้าเฝ้าพร้อมกับคุณหมोजักรธรรม ธรรมศักดิ์ ผอ.ใหญ่สำนักงาน  
 พระพุทธฯ และทันทีที่ได้พบกับ “ผู้สื่อข่าวพิมพ์ไทย” ท่านก็โพรยยิ้มให้อย่างหวานแหวว  
 พร้อมกับเอ่ยปากขอฝากไปบอกกับ ณ. หนูแก้ว ด้วยว่า “หมอบขอโทษด้วยนะที่จำเป็นต้อง  
 ออกแถลงการณ์ ไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรกับ ณ. หนูแก้ว หรือ หมอ ก็ทำไปตามหน้าที่  
 เท่านั้น”

ครับ... ณ. หนูแก้ว ขอน้อมรับความปรารถนาดีและความเข้าใจอันดีของ “คุณ  
 หมोजักรธรรม” แต่ถึงอย่างไรท่านก็ควรระมัดระวังเจ้าพวกลั่นกระดากทรายน้ำลายชะแล้  
 เอาไว้ให้มากๆ เมื่อน้ำมันนิ่งก็ไม่ควรจะกวนให้ขุ่นขึ้น เพราะมันไม่ได้ส่งผลดีต่อสังคมชาว  
 พุทธแต่ประการใดเลย... เชื้อเถอะ

เป็นที่น่าปีติยินดียิ่งที่ “จาตุรนต์ ฉายแสง” ส.ส.ชาวแปดริ้วผู้มีสายเลือดบริสุทธิ์บน  
 ถนนสายการเมืองที่ได้เข้ามาทำหน้าที่กุ่มบังเหียนบริหารกิจการพระพุทธศาสนา สืบต่อจาก  
 ท่านพ่อใหญ่ “พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ” อดีตรองนายกรัฐมนตรี

รองนายกฯจาดูรนต์ เข้ากราบถวายตัวต่อสมเด็จพระสังฆราชมีความโดยสรุป ว่า “เกล้าฯได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี โดยได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงถือโอกาสนี้เข้ากราบทูลเพื่อทรงพระกรุณาทราบ ควรมิควรสุดแต่จะโปรดฯ” จากนั้นจึงถวายเครื่องสักการะ

สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานพระบรมรูป ร.5 และหนังสือธรรมะที่ทรงพระนิพนธ์ พร้อมกันนี้ยังทรงบำเพ็ญพระกุศลด้วยทรงประทานผ้าไตรจำนวน 50 ไตร และทรัพย์สินส่วนพระองค์เป็นมูลค่า 50,000 บาท เพื่อนำมอบให้สำนักงานพระพุทธฯนำไปบำเพ็ญพระกุศลในการบรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 50 พรรษา 2 เมษายน 2548 ณ วัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง) อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ในวันที่ 2 เมษายน 2548

จากนั้นรองนายกฯจาดูรนต์ ได้รับฟังรายงานจากแพทย์ผู้ถวายการรักษาว่า พระองค์ทรงมีพระอาการดีขึ้นมาก ระยะนี้ไม่มีพระโรคอะไรแทรกซ้อน โดยที่สมเด็จพระสังฆราชทรงฉายพระเนตรสดับคำรายงานของแพทย์ด้วยความสนพระทัย

เจ้าหน้าที่กรมวัง รายงานว่าพระองค์ทรงเสด็จพระดำเนินไปทรงพระศาสนาที่จยงวัดบวรนิเวศวิหารในทุกๆ วันพระ และในโอกาสวันสำคัญทางพระศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา หรือวันมาฆบูชา พระองค์จะทรงโปรดให้บันทึกเทปโทรทัศน์เพื่อประทานพระวชิรธรรมคติแก่สาธุชน ซึ่งในบางครั้งก็สามารถบันทึกเทปได้เพียงครั้งเดียว ในบางครั้งก็ต้องบันทึกใหม่อีก 1 หรือ 2 ครั้ง นอกจากนี้พระองค์ยังทรงบำเพ็ญพระกุศลอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะโครงการที่อยู่ในพระสังฆราชูปถัมภ์

รองนายกฯจาดูรนต์ได้กล่าวถึงความรู้สึกต่อผู้สื่อข่าวว่า “รู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างมาก ที่ได้เห็นพระองค์ทรงมีพระอาการดีขึ้นมากในช่วงเวลานี้ ก็คงเป็นที่ปลาบปลื้มใจแก่พุทธศาสนิกชนเช่นเดียวกัน”

สรุปว่า พระสุขภาพของพระองค์ดีขึ้นมาก แต่อาการของเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธฯยังส่อผิดปรกติ คือคล้ายกับต้องการจะปกปิดข่าวสมเด็จพระสังฆราช โดยแจ้งหมายข่าวแก่ผู้สื่อข่าวก่อนหน้าเพียง 20 นาที !!

ใครวะ! จะฝารถติดไปทำข่าวได้ทัน ??

ณ. หนูแก้ว

หลวงตา ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่

**ผู้กำกับ** เขาบอกว่าสมเด็จพระสังฆราชทรงพระอาการดีขึ้นให้เห็นชัด ๆ พวกที่โกหกไว้ใครจะเห็นได้ว่ามันไม่จริง

**หลวงตา** โอ๊ย มันเที่ยวโกหกทั้งนั้นพวกนี้ มันอยากป็นขึ้น บ้ายศพิลึกพิลั่น เราดูไม่ได้เลยเราพูดจริง ๆ ดูไม่ได้เลย บ้ายศ บ้าความนับถืออะไร หมามันกระดิกหางใส่เรายังมากกว่าคน มันกระดิกปึบ ๆ. นั่นหมาเคราฟ หมารักเจ้าของ คนนี้ไม่ได้รับรักเจ้าของนะ มันคอยเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อย ๆ คน หมาชื่อสัตย์สุจริตนะ เจ้าของตีนี้ร้องแฉก ๆ อย่างมาก อย่างหนึ่งไม่ร้อง ยกตัวอย่างเช่นไอ้หมีกกับไอ้ปุกก็ ๒ ตัวนี้มันติดพันกัน แต่ไอ้ปุกก็มันแสดงอำนาจตลอด ไอ้หมินั้นเฉย รู้ว่าเด็ก ไม่เล่นกับเด็กกว้างนั้นเถอะ ถ้ายิ่งเจ้าของเขามาแล้ว เขาไปเฝ้าเจ้าของเขาแล้ว ไอ้หมีเข้าไม่ได้เลย ไล่กัดเอาเลย ไอ้หมีเฝ่นเลยเชียว เจ้าของเขาอยู่ในบ้านนั้นนะ เขามามันติดเจ้าของเขามันหวงเจ้าของ

หมากับคนมันชื่อสัตย์สุจริตนะ หมาเลียคนกระดิกหางใส่คน เลียแข้งเลียขาคนนี้ไม่ได้เหมือนคนเลียแข้งเลียขา คนเลียแข้งเลียขานี้เลวกว่าหมา เข้าใจไหม ประจบประแจง ทำนั่นทำนี่ หมาไม่ประจบแหละมันทำด้วยความรักของมัน ไปที่ไหนวิ่งตาม รถจะไปไหนวิ่งตามรถ สุดท้ายเจ้าของได้เอารถไปด้วย เขาวิ่งตาม นั้นละหมามันชื่อสัตย์สุจริต แต่คนนี้ โอ๊ย ไม่ได้นะ เลว จิตใจต่ำมากที่เดียวมนุษย์เรา ชาวพุทธเวลานี้ต่ำมาก ขอบุุดให้เต็มปากเสียที่ จิตใจรู้สึกที่ต่ำมากที่สุดเลย มีแต่สิ่งเลวร้ายแสดงออกต่อกัน แล้วก็ป็นพินเป็นไฟเผาไหม้กันไปเรื่อย ๆ ส่วนอรรถธรรมที่จะทำความสงบร่มเย็น เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน มีความอดกลั้นขันติต่อกันนี้แทบไม่มีเวลานี้ นี้ละธรรมออกไม่ได้มีแต่กิเลสออกเพ่นพ่าน เวลานี้ก็กิเลสออกเพ่นพ่าน

ตะกั๊นก็เทศน์ถึงเรื่องธนัตตรปลอมธนัตตรจริงใช้ไหม นี้ละออกเพ่นพ่าน พวกปลอมนี้ออกเพ่นพ่านเวลานี้ ของจริงออกไม่ได้ ทำอะไรสกัดลัดกันไปหมด แสดงฤทธิ์แสดงอำนาจบาตรหลวงใหญ่โตมากที่สุดที่เดียว พวกเลวทรามพวกกองมูตรกองคู ไปเที่ยวเปรอะไปหมดพวกนี้แหละ น่าทุเรศจริง ๆ ธรรมดูนี้ดูจริง ๆ นี้นะ ไม่ได้เอนไม่ได้เอียง ดูด้วยความเป็นธรรม ผิดบอกว่าผิด ถูกบอกว่าถูก อย่างภาษาของเราที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ นี้คือภาษาธรรม เราจะไม่หวั่นกับใครพูดว่าไง ว่าพูดหนักพูดเบาพูดดูพูดดำกระแทกแตกตั้น เราจะไม่สนใจ น้ำหนักของธรรมที่ควรจะลงจุดไหนหนักเบาเล็กน้อยเพียงไรจะลงเอง ๆ นี้ละเป็นน้ำหนักของธรรมต่างหาก

คำดูคำดำแบบโลกสงสารเราไม่ได้นำมาใช้แบบนั้น ใช้แบบธรรมเท่านั้น เป็นน้ำหนักของธรรม เหมือนเขาถากไม้ ไม้ที่ไหนที่มันตรงอยู่แล้ว เขาก็ถากเรียบ ๆ ไป ที่ไหนมันคดงอมมากเขาก็หนักมือ ถากไม้หนักมือ อันนี้ก็เหมือนกัน การสอนผู้คนนี้ตัวคดตัวงอใครจะเกินมนุษย์วะ มนุษย์นี้คดงอมมากที่สุด ธรรมะซึ่งเป็นอรรถเป็นธรรมเหมือนกับนาย

ช่างถาก เขาก็ต้องหนักไม้หนักมือเป็นธรรมดา เป็นอย่างนั้น เราถ่าลงได้ช่วยโลกได้สอนโลกอยู่อย่างนี้ ภาษานี้จะเป็นภาษาประจำธรรม ไม้ใช้ประจำตัวนะ เป็นภาษาประจำธรรม ควรหนักๆ ควรเบาๆ ตลอดเลย จะไปฟังเสียงคนนั้นคนนี้ไม่ได้ ต้องดูเหตุผลที่ควรจะหนักเบาเล็กน้อยในการแนะนำสั่งสอน ซึ่งเป็นเรื่องดีด้วยกันทั้งนั้น หนักก็ดีเบาก็ดี ขนาดไหนดีหมด เพราะเขาถากไม้ถากให้ดี หนักมือก็เพื่อตีเบามือก็เพื่อตี

การสอนโลกก็เหมือนกัน ธรรมพระพุทธเจ้ามีหลายประเภท เพราะกิเลสมันหลายประเภทมันหนัก จนกระทั่งถึงชักสะพานเสียก็มี ถ้าอย่างนั้นพระองค์ไม่เล่นด้วย ปล่อยเลยพวกนี้พวก ไอ.ซี.ยู สอนไม่ได้ นอกจากนั้นต้องสอนมีแง่หนักแง่เบา อะไรจะฉลาดยิ่งกว่า ศาสดาสอนโลกวะ แง่ไหนๆ อยู่กับองค์ศาสดาหมด นำธรรมออกมาต้องมีแง่ต่างๆ ออกมาพร้อมเลยเชียว ไม่งั้นไม่ทันกับกิเลสตัวปลิ้นปล้อนหลอกหลวง ตัวกิเลสนี้ปลิ้นปล้อนมากที่สุดเลย เอาละวันพูดเท่านี้ละ เหนื่อยแล้ว

**ผู้กำกับ** ที่พะเยาสถานีวิฑูรย์เขาออกรายการเสียงธรรมของหลวงตาแล้วครับ  
**หลวงตา** ออกแล้วเหรอ ออกไปเรื่อย ๆ เวลานี้ก็กำลัง เมื่อวานนี้เขาก็มาพูดให้ฟังถึงเรื่องที่สวนแสงธรรม ที่แรกก็ว่า ๑ ล้าน มันเป็นอย่างไงมันพูดเมื่อวาน พลิกละเปลี่ยนแปลงไปเป็นจำนวน ๔ ล้านว้างั้น มันเป็นอย่างไงเวลาหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง ๆ กับเรา เราไม่เหมือนใครนะตรงไปตรงมาแนว พิจารณาตรงไหนจับตรงไหนจับติด ๆ ไม่ได้ เหลาะแหละนะนี่ นี่ไปพูดอย่างนั้นถึงขนาดว่า ๔ ล้านว้างั้นนะ เขามาพูดให้ฟังเมื่อวาน เอ้า ถ้าเหตุผลเพียงพอที่ควรจะ ๔ ล้านแล้ว เอ้า ๆ ให้ ถ้าไม่สมควรอย่ามาเหลาะแหละกับเรา เราพูดเมื่อวาน ส่งไปแล้วที่สวนแสงธรรม ควรจะเพิ่มอะไรขึ้นไปถึง ๔ ล้าน นี่เราก็ให้แล้ว ๔ ล้าน

แล้วก็ขู่ว่าเมื่อวาน มันเป็นอย่างไงเหลาะแหละพวกนี้..วันหนึ่งพูดอย่างหนึ่ง ๆ นี่ก็ว่า ๑ ล้านก็เอาแล้วละ เสร็จเรียบร้อยไปแล้ว มันมีอะไรอีกละ วันนี้มาขึ้น ๔ ล้านยังงิ เอาเหตุผลให้เต็มเหนี่ยวนะ มาคราวนี้อ้อเอาความเหลาะแหละมานะ ถ้าควร ๔ ล้านเอ้าให้ ๔ ล้านเราบอกเลย บอกไปแล้วเมื่อวาน ถ้าไม่ควรอย่ามาเหลาะแหละกับเรานะ เป็นอย่างงั้นละ มันไม่มีอะไรแน่ เอ้ มันเป็นอย่างไง วิฑูรย์เราพวกจอมปลอมละสกัดวิฑูรย์เราออก คลื่นเท่านั้น ๆ หรือไง (ครับผม) แล้วเขาออกคลื่นที่ไหน ๆ เพื่อตัดสกัดเสียงธรรมเราไม่ให้ออก พวกเปรตพวกผีนี้ สกัดลัดต้อนตั้งแต่วางราชการมาเป็นภัยต่อศาสนาทั้งนั้น อันนี้คนในวงราชการไปเป็นเจ้าของบาตรหลวงอยู่ในนั้น มาสกัดลัดต้อนทางนั้น ถ้าจะปิดวิฑูรย์เราก็ปิดไม่ได้ เหตุผลไม่มีที่จะปิด มันก็เอาแบบหนึ่งมาสกัดลัดกัน มีคลื่นอะไร ๆ มาสกัดกัน ได้ทราบอย่างงั้นละเมื่อวานเขามาเล่าให้ฟัง



มันมาอย่างนี้ละพวกเปรตพวกผีจะทำลาย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ออกทุก  
 แ่งทุกมุมนะ ธนบัตรปลอมอันนี้ปลอมอย่างเป็นภัยมากที่สุดทีเดียว ไม่ใช่ธนบัตรปลอมธรรมดา  
 มันก็เป็นภัยมากอยู่แล้ว อันนี้คนปลอมฟิลิกันนะ คลื่นธรรมชาติทางวิทยุออก เขาทำคลื่นมา  
 ใหม่ตัดคลื่นวิทยุเราเวลานี้ นี่ก็เป็นตัวเจ้าอำนาจปาเถื่อนอยู่ในวงราชการ ตัวสำคัญที่เคย  
 สำคัญมาดั้งเดิม ถึงขนาดขับออกนั่นเอง ตัวนี้ตัวเป็นภัยต่อศาสนาอยู่เวลานี้ นี่กำลังสกัด  
 อะไร คลื่นทำนั่นทำนี่ตัดให้เขาเหนือกว่าๆ แล้วคอยตัดอยู่เรื่อย ทราบมาแล้วเมื่อวาน  
 ชัดเจน ก็เป็นอย่างนั้นละ นี่คลื่นทางของเราออก คลื่นพวกมูตรพวกคุณมันก็ออกมาตัดๆ  
 เวลานี้ (ทองคำวันนี้ได้ ๒ บาท ๓๗ สตางค์) เอ้อ พอใจๆ

รับฟังรับชมพระธรรมเทศนาของหลวงตา ได้ที่

[www.Luangta.com](http://www.Luangta.com) หรือ [www.Luangta.or.th](http://www.Luangta.or.th)

และรับฟังจากสถานีวิทยุสวนแสงธรรม กรุงเทพฯ และสถานีวิทยุอุดร

FM 103.25 MHz